



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๑๗๑

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้างานวินัยและนิติการ/คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ทราบ)

เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บอัตรา และการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศ จำนวน ๒ ฉบับ เสนอคณะกรรมการเงินรายได้ ดังนี้

๑) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์

๒) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ นำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรและเสนอคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเงินรายได้แล้ว มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารงบประมาณหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยให้บริหารตามนโยบายของคณะฯ ที่กำหนดไว้แล้ว และรายรับจากค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย (สุทธิ) หลังจากจัดสรรให้มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๓๕ คงเหลือให้คณะฯ ร้อยละ ๖๖ ในกรณี ๒ คือ จัดสรรให้หลักสูตรเต็มจำนวน คือ ร้อยละ ๖๖ ให้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ ได้จัดทำรายละเอียดแผนการศึกษาและการคำนวณรายรับและประมาณการรายจ่ายจากค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายประกอบการพิจารณาด้วย

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา

๒. ในส่วนของการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ให้คณะวิทยาศาสตร์จัดทำแผนรายละเอียดประมาณการรายรับและรายจ่าย ตลอดจนหลักสูตรให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าวต่อไป

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรพิจารณาตรวจสอบอัตราที่ค่าตอบแทน “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” เนื่องจากอัตราที่กำหนดไว้เป็นอัตราเดิมของ “อาจารย์ประจำหลักสูตร”

ทั้งนี้ กรณีในลักษณะดังกล่าวคณะกรรมการเงินรายได้เคยให้ความเห็นในหลักสูตรอื่น เกี่ยวกับประเด็นที่อาจเกิดปัญหาด้านวิชาการ ซึ่งก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณานั้น ได้ให้คณะกำหนดเรื่องการเรียกเก็บหรือการใช้จ่ายเงิน เสนอผ่านคณะกรรมการวิชาการก่อน หรือ คณะกรรมการที่ดูแลเรื่องหลักสูตรของสำนักบริหาร หรือ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งในส่วนนี้ไม่ได้พิจารณาถึงเงื่อนไขทางด้านวิชาการ ดังนั้น กองคลังต้องนำไปพิจารณาในรายละเอียดให้มีความถูกต้องและเหมาะสม อีกครั้งหนึ่ง

๒. การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงบประมาณหลักสูตรต่าง ๆ นั้น ต้องใช้ความระมัดระวัง ไม่ขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมกับ งานวินัยและนิติการ นำข้อเสนอแนะจาก ที่ประชุมไปพิจารณาในรายละเอียดให้ถูกต้องและเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนออธิการบดี ลงนามต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ